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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่  11  วันจันทร์ที่   15 พฤศจิกายน  2564 

ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ ์
และประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ Microsoft Teams 

 
----------------------------------------------------------------- 

 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.รับทราบ   การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ชุดใหม่ทีเ่ริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต ่
   วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจกิายน  
2.รับทราบ   ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมาไม่มีการ 
   เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรบัคณะกรรมการฯ  และอาจมีแนวโน้มทีจ่ะอนุมัติให้ม ี
   การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ   
3.รับทราบ  แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ประจำปีการศึกษา 2564   

ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2565 คณะ 
วิทยาศาสตร์ มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออนไลน์ 
100% ส่วนนักศึกษาชั้นปอ่ืีน ให้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่คณะจะได้ออก
ประกาศเพ่ือทราบ ทั้งนี้ ในส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หากมีความประสงค์จะ onsite 
ให้ทำหนังสือขออนุญาตมายังคณะฯ 

4.รับทราบ  - รายงานงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร้อยละการ 
เบิกจ่าย 3.25 

       - รายงานงบประมาณเงนิรายได้ : เงินสะสม  ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
       - สรุปเงินสะสม ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                                * เงินสะสมเพ่ือจัดหางบลงทุน/บำรุงสินทรัพย์   
                                  ยอดรวม 3,658,841 บาท 
                                * เงินสะสมเพ่ือการบริหารเงินเหลือจ่าย  
                                  ยอดรวม 7,517,832.33 บาท 
5.รับทราบ      รายงานภาระงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ ป.วช-02  
                               และแบบ ป.สน-02  ไม่มีการร้องเรียนผลการประเมิน โดยได้มีบคุลากรทีม่ารบัใบ 
                               แจ้งผลการประเมินคิดเป็นบุคลากรสายวิชาการ 71% บุคลากรสายสนับสนุน 
                               วิชาการ 75% 
6.รับทราบ  การสรปุเกรดประจำเดือนตุลาคม 2564  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
7.รับทราบ  สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศกึษา คณะวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2564  ณ วันที่ 1  
   พฤศจิกายน 2564   
8.รับทราบ  การยืนยันแผน / ผลการรับนักศึกษา   ได้แจ้งแผน-ผลการรับนักศึกษาระดับ 
   ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  ข้อมลู ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564   
9.รับทราบ  สถานภาพ NON-Degree คณะวิทยาศาสตร์ได้แจ้งสถานภาพ NON-Degree คณะ 
   วิทยาศาสตร์  
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10.รับทราบ  สถานภาพหลักสูตรที่กำลังดำเนินการปรับปรุง/พฒันาให้เป็นไปตามกรอบ TGF ได ้
   แจ้งสถานภาพหลักสูตรที่กำลังดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาให้เป็นไปตามกรอบ TQF   
   โดยไดร้ายงานสถานะของหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่บันทึกในระบบ CHECO  
   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ข้อมลู ณ วันที ่27 ตุลาคม 2564    
11.รับทราบ  ร้อยละการส่ง มคอ.3  มคอ.4  และ มคอ.5  ประจำภาคเรียนที่ 1/2564   
   ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 
12.รบัทราบ  สถานภาพ  Concept Paper ของหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีเอกสารของหลักสูตรที่จะ 
   เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน  
   2564  จำนวน 2 หลักสูตร  
13.รับทราบ  สถานะ มคอ.2 คณะวิทยาศาสตร์  ระดบัปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดบั 
   ปริญญาเอก โดยหลักสูตรที่ได้รับาอนุมัติจากสภาวิชาการแล้ว คือ หลักสูตรฯ  
   นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
14.รับทราบ  สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์ ดร.กิตติคุณ หาญตระกูล  ได้รับเชื้อ 
   ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)  
15.รับทราบ  การดำเนินการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์  จำนวน 3 อาคาร คือ อาคาร 
   เสาวรัจฯ อาคาร 60 ปีแม่โจ้ และอาคารจฬุาภรณ์ โดยผู้รับเหมา คือ บริษัท ไลท์  
   สตีล โซลูชั่น จำกัด บริษทัฯ จะเริม่เข้าดำเนินการปรับปรุงต้นเดือนธันวาคม 2564  
16.รับทราบ  ขอความร่วมมือตอบแบบผลการประเมินหัวหน้าส่วนงาน  ซ่ึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ 
   กรอกแบบประเมินฯ  เพียงร้อยละ 40  จากจำนวนบุคลากร 190 คน 
17.รับทราบ  กรณีเกิดการเข้าใจผิดว่าบุคลากรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   เทคโนโลยีชีวภาพ ติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ 
   โควิด-19 เป็นบวกนัน้  ทั้งนี้ จากการแจ้งผลการตรวจสอบครั้งสุดท้ายปรากฏมีผล 
   การตรวจเป็นลบ  
18.รับทราบ          แจ้งอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรอืโควิด-19  ของอาจารย์ ดร.กิตติกร  
   หาญตระกูล ทำการรกัษาตัวที่บา้นปัจจุบันมีอาการปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ  
 
วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 10/2564       
รับรอง   โดยไม่มีการแก้ไข 
 

วาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง     
1.รับทราบ  คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ Green office นั้น โดยทางคณะวทยาศาสตร์ 
   ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ ในปี 2565 ตลอดจนจะได้มีการประชุม 
   คณะกรรมการฯ ในวันที่  30 พฤศจิกายน 2564  
2.รับทราบ  ไมม่ีการร้องเรียนผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นและสายตรงคณบดี 
3.รับทราบ  ไมมี่งานดำเนินงานตามข้อเสนอแนะการประกนัคุณภาพ      
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วาระที่  4 เรื่องพิจารณา 
1.รับรอง  รบัรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  จำนวน 255 รายวิชา 
2.เห็นชอบ  รายงานผลการศึกษาและขอขยายระยะเวลาการศึกษา (นางสาวจิราวรรณ  
   รอนราญ) 
3.รับรอง  พิจารณามีมติรับรองการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   อ.ดร.ธวัฒน์  สร้อยทอง  มีเงื่อนไขว่าให้ตรวจสอบผลงานที่ได้ใช้สอนมาแล้วไม่น้อย 
   กว่า 1 ภาคการศึกษาที่แจ้งไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ หากไม่ใช่ให้ปรับแก้ไขให้ถูกต้อง  
   และเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผล 
   การสอน  
4.เห็นชอบ  รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ ทีไ่ด้ส่งการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ที่แก้ไขตามที่ประชุม 
   คณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 3  
   พฤศจิกายน 2564  โดยมีข้อเสนอแนะ 
5.เห็นชอบ  การแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เพ่ิมเติม  
  
วาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ  
1.รับทราบ  แนวทางการจัดทำเอกสาร มคอ.2 
2.รับทราบ  การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ 
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